

# “ไวไวหนุ่หนงานบุญบั้งไฟ” อนุรักษ์ความมดงามแห่งแดนอีสาน ตอกย้ำผู้่หนงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย



“ไวไวหนุ่หนงานบุญบั้งไฟ” อนุรักษ์ความมดงามแห่งแดนอีสาน ตอกย้ำผู้่หนงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” ร่วมสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟแห่งภาคอีสาน เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในผู้่สืบสานประเพณีท้องถิ่นของไทย พร้อมออกกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรางวัลมากมายในงาน

นายศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” เตรียมยกทัพความอร่อยจากไวไวบุกภาคอีสาน เพื่อร่วมสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟ พร้อมออกบูธสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่อง 7 ชุมชน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ความมดงามแห่งแดนอีสาน ตอกย้ำภาพลักษณ์การสนับสนุนประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนภาพองค์กรที่อยู่ร่วมวิถีชีวิตคนไทยมานานกว่า 10 ปี

“ไวไวได้ร่วมสนับสนุนงานประเพณีบั้งไฟในภาคอีสานมาต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และในปีี้เราก็ยังทำการสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นเดิม เพราะเรามองว่าประเพณีบุญบั้งไฟไม่เพียงแต่เป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวิถีชีวิตในภาคอีสานที่น่าสัมผัส ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสมัคสมานสามัคคีของคนในชุมชนที่มีร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้น ทำให้เราพร้อมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีนี้ ซึ่งก็ต้องขอบคุณคนในชุมชนที่ไวใจและให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาตลอดมา”

นายศสรัล ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “ในปีี้ ไวไวได้เดินทางนำผลิตภัณฑ์ของไวไวของไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งนั้นรวมถึงการสนับสนุนประเพณีต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศด้วย และสำหรับประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ได้มอบเงินสนับสนุนงานให้กับชุมชนรวมแล้ว 7 ชุมชน ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์, ร้อยเอ็ด, พิจิตร รวมถึงจังหวัดที่มีบั้งไฟอันเป็นเอกลักษณ์อย่างกาฬสินธุ์ ซึ่งบั้งไฟของที่นี่จะแตกต่างกับชุมชนอื่นๆ จากความเฉพาะตัวของบั้งไฟทะเลล้าน ที่ถือเป็นเสน่ห์จากภูมิปัญญาช่างบ้านกุดหวา”

“งานประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นเสน่ห์ที่เราไม่ได้จากที่ไหนในโลก และในงานก็ไม่ได้มีแต่บั้งไฟเท่านั้น เพราะแต่ละชุมชนต่างก็มีวัฒนธรรมต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการประดิษฐ์บั้งไฟ, รูปแบบของงาน และอาหารเอกลักษณ์แดนอีสาน ซึ่งไวไวเองก็เตรียมจัดบุขพร้อมเสิร์ฟคู่สำหรับอีสานอยู่แล้ว นอกจากนี้ ทางไวไวยังมีกิจกรรมเสริมเพื่อเป็นการสร้างความทรงจำไปพร้อมกับผู้ร่วมงานทุกคน นั่นคือกิจกรรมจับฉลากลุ้นรับของรางวัล อาทิ บะหมี่ไวไว, แก้วน้ำไวไว, ชามเมลามีนไวไว, ผ้ากันเปื้อนไวไว, เสื้อยืดไวไว ซึ่งทุกคนจะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์จากการซื้อสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวครบทุก 99 บาท” นายยศสวัสดิ์ กล่าวปิดท้าย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ไม่เพียงแต่จะอยู่คู่สำหรับอาหารไทยมาอย่างยาวนานเท่านั้น แต่เราได้อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย และประเพณีบุญบั้งไฟภาคอีสานนี้ จะเป็นเพียงก้าวแรกของการเดินทางสนับสนุนประเพณีทุกภาคทั่วไทย เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้เป็นของขวัญแก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมครั้งถัดไปกับไวไว สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง FB: waiwaifriends หรือ สอบถาม โทร. 02 811 6210